

โบรมสแกนหุ่นเด่นโค้งท่าย SPA-D-TACCท่องเที่ยวปัง



วิสิลินี บุญมาสูงทรง

#SPA #D #TACC #ทับทิม - โบรมคัดหุ่นโดดเด่นช่วงท่ายปี รับอานิสงส์ท่องเที่ยวบูม ชู SPA ผลงานปั้นแกร่ง ครึ่งปีแรกพลิกกำไร 110 ล้านบาท แลมพีวีวีซ่าต้นยอดใช้บริการอ้อ ด้าน D เกาะกระแสท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เจาะเมืองใหญ่เกิด เชียงใหม่ โซลฟอर्टต่างชาติ 60% ส่วน TACC คาดปลายปียอดใช้บริการใน 7-Eleven พุ่ง

นางสาววิสิลินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ไตรมาส 4 เป็นไตรมาสที่หลายธุรกิจได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยมองหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากปัจจัยดังกล่าว และเป็นหุ้นที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA, บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D → **อ่านต่อหน้า 31**

▶ โบรมสแกน (ต่อจากหน้า 3)

และ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC

● SPA ผลงานฟื้นตัว

สำหรับผลประกอบการ SPA ขาดทุนตั้งแต่ปี 2562-2565 ขณะทั้งปี 2566 SPA พลิกกำไร 110.58 ล้านบาท ฉะนั้นปีนี้ทั้งปีฝ่ายวิเคราะห์คาด SPA จะพลิกมีกำไรแน่นอน อีกทั้งผู้บริหาร SPA ปรับเพิ่มเป้าจาก 1.1 พันล้านบาท เป็น 1.4 พันล้านบาท ขณะที่รายได้ครึ่งปีแรก SPA ทำได้ 684 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 176% เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน สะท้อนถึงผลประกอบการกลับมาแข็งแกร่ง

ขณะที่ไตรมาส 4/2566 ประเทศไทยเปิดพรีวีซ่ารับนักท่องเที่ยว คาดลูกค้าต่างชาติจะเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น แม้เหตุการณ์คนร้ายยิงผู้เสียชีวิตในห้างสรรพสินค้าพาราไดม์ เบื้องต้นตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 30% ต่อสัปดาห์ แต่การใช้บริการสปาไม่ได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าที่นั้น ปัจจุบันได้รับความสนใจจากลูกค้าไทยอีกด้วย ทั้งนี้ SPA มีสาขาบริการทั้งในโรงแรม และ Stand Alone ซึ่งราคาบริการตั้งแต่ระดับล่างไปถึงระดับ

บน ดังนั้นคาดว่าจะจับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ให้ราคาเป้าหมาย SPA ที่ 13.30 บาท

● D เจาะต่างชาติ

หุ้นถัดมา D ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม มีศูนย์บริการค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ โดย D ยังคงมุ่งเน้นบริการลูกค้าต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เรียกได้ว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ 50-60% เข้ามาใช้บริการ

พร้อมกันนี้ D เริ่มเปิดบริการผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน ซึ่งสามารถทำเป็นแพ็คเกจเดียวกัน คาดจะช่วยเพิ่มมูลค่าบริการให้กับ D โดยจะเริ่มในไตรมาส 4/2566 สำหรับภาพรวมรายได้รวมทั้งบริการและขยายอุปกรณ์ทันตกรรม D ในปี 2566 ที่ 968 ล้านบาท โต 19% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน ส่วนกำไรปี 2566 อยู่ที่ 89 ล้านบาท โต 55% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน ส่วนปี 2567 คาดการณ์รายได้จะเพิ่มเป็น 1,070 ล้านบาท และมีกำไรที่ 100 ล้านบาท ราคาเป้าหมาย

ปี 2567 ฝ่ายวิเคราะห์มองไว้ที่ 8.70 บาท

● TACC ครึ่งหลังเด่น

นางสาววิสิลินี กล่าวต่อว่า ส่วน TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เครื่องสำอางและกาแฟ เครื่องดื่มในโอกาสในร้าน 7-Eleven เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และที่ไม่ใช่ 7-Eleven ฝ่ายวิเคราะห์คาดผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2566 ดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคาดจะหนุนการเข้าใช้บริการใน 7-Eleven เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันการเติบโตที่ควบคู่กัน จะมาจาก การขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศตามแผน 7-Eleven

หากดูแผนการขยายสาขา 7-Eleven ในประเทศ 700 แห่ง ครึ่งปีแรก 2566 เปิดแล้วจำนวน 377 แห่ง และที่กัมพูชามีแผนจะเปิด 100 แห่ง โดยครึ่งปีแรกเปิดไปแล้ว 60 สาขา รวมถึงการขยายสาขาไปตามร้านที่ไม่ใช่ 7-Eleven อีก จึงเป็นโอกาสการเติบโตสูงของ TACC ฝ่ายวิเคราะห์มองราคาเหมาะสมปี 2566 ที่ 6.60 บาท